
 

 

 

 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

เรื่อง  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 

***************************** 

  ด้วยการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ 

  อาศัยอำนาจตามข้อ ๓๑ วรรค ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลตำบลหนองหลวงทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗     

     

        

                                               (นายเฉลิมชัย  ประทมุพงษ์) 

                                        ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

 

 

 

 
 



 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7  

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖7 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง 

*************** 
ผู้มาประชุม 
๑.นายประมวล  ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
๒.นางสาวนิภาพร  วิชัยพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
3.นายบุญหลอม  ตรีเมฆ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
4.นายเทิดชัย อุทัยวี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
๕.นายทิพโสตะ  พิมพาเลีย ที่ปรึกษานายกเทศมตรีตำบลหนองหลวง 
6.นายเรืองฤทธิ์  พิมพบุตร ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง 
7.นายเฉลิมชัย  ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
8.นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
9.นายศราวุฒิ  ศรีคำ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
10.นายนราวิชญ์  สายกัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
11.นายศิวกร  นามเดช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 
๑2.นายสุพัฒน์  สองสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 
๑3.นายโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 
๑4.นายชัยวชิิต  บุญเกื้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๑5.นางบุญเพ็ง  อินธิสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๑6.นายปรีชา  จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๑7.นางเสถียร ประสีระเตสัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๑8.นายเดชไชโย ไชยแสง รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง 

ผู้ขาดประชุม -ไม่มี-  

ผู้ลาประชุม นายสมสี  อัมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปพนธนัย ชาดวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง 
2. นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์ หัวหน้าสำนักปลัด 
3. นางสาวอรปรียา แผนบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
4. นางวินัดดา รูย ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
5. นางสาวนฤมล จันทลา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
6. นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
7. นางสาวศิริพร พร้อมใจ ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นายศราวุธ มงคลนำ นายช่างสำรวจ 
9. นางบุษบา  เพชรนอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
10. นางพจนา สมบัติศรี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



 

 

11. นางจุฑามาศ ชาติวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12. นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
13. นายกิติพงษ์ ถาบุตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นายศตวรรษ จันทัย ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
15. นางวีณา พ่ึมชัย หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
16. นางพรรณี  ศิริหัตถ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
17. นายนิติกิจ กุลแก้ว ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
18. นางสาววนิดา บุญกระจ่าง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นายณัฐยศ แก้วพาดี ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
20. นางพิมพ์วลัญช์ จันฤาไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
21. นางนิตยา มะณี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
22. นายเนตรนพงษ์ ศรีเสน่ห์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๓. นางสาวภานุมาศ พันธุ์โพธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุม  เวลา ๐9.0๐ น. 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง 
(เลขานุการสภาฯ) หลวง ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖7 กระผม นาย
ศราวุธ ศรีคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๒ ทำหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลหนองหลวง ขออนุญาตอ่านประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง  

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖7  

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  ได้มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบล                  
หนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 โดยกำหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ตั้งแต่วันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๖7 มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

  อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อ ๑๖ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ แห่ง
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง จึงเรียกประชุม
  สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ตั้งแต่วันที่ ๑ 
  เมษายน ๒๕๖7 – วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖7 มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน และสภาเทศบาล
  ตำบลหนองหลวงจึงได้นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2567 

 



 

 

 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖7 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒6 เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖7 
.......................................................................................  

        ( นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

 
ขณะนี้เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
จำนวน ๑1 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
หลวง เท่าที่มีอยู่ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำหน้าที่ประธานและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์  (จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเมื่อเสร็จแล้ว ประธานสภาฯเข้านั่งประจำที่นั่ง) 
(ประธานสภาฯ) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง กล่าวสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(ประธานสภาฯ) ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน วันนี้ เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี ๒๕๖7 ก่อนที่จะเริ่มประชุมสภาฯ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ลำดับต่อไป เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ตาม 
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง นะครับ 1.เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2567 ที่ 
(ประธานสภาฯ) ผ่านมา ตามที่เทศบาลฯ ได้จัดการแข่งขันเรือพายและการบวงสรวงศาลเจ้าปู่หลักบ้านนั้น 

ท่านสมาชิกฯทุกท่านและเทศบาลฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะว่ากิจกรรมนั้นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ส่วนเรื่องที่ 2. ผมขออนุญาตแจ้งโครงการอบรมสภาท้องถิ่น การประชุม
สภาท้องถิ่นที่ถูกต้องในบทบาทของผู้บริหาร ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการพิจารณาข้อญัตติท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีพร้อมกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17 -19 พฤษภาคม 2567 ณ โรง
แรมลอยัล นาคารา หนองคาย ที่ผมแจ้งนี้ผมก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วม
การอบรมหลักสูตรดังกล่าว จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการตามท่ีผมแจ้งนี้ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ  

 

 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ในวันพุธ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง และผู้บริหารท้องถิ่นท่านใดมีความประสงค์ขอเปลี่ยน 
(ประธานสภาฯ) แปลง แก้ไขรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ (ถ้าไม่มี) ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ในวันพุธ ที่  
2๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 ขอให้ยกมือครับ ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับ
จำนวน ผู้รับรอง ไม่รับรอง และงดออกเสียง ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ รับรอง    จำนวน  ๑๐ เสียง  
(เลขานุการสภาฯ) ไม่รับรอง   -ไม่มี- 

งดออกเสียง  จำนวน  ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์  ผมจะขอสรุปมติที่ประชุมสภาฯ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมาชิกสภา 
(ประธานสภาฯ)   เทศบาลตำบลหนองหลวง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งท่ีผ่านมา 
    รับรอง   จำนวน  ๑๐ เสียง 
    ไม่รับรอง -ไม่มี- 
    งดออกเสียง จำนวน  ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ   
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบไหมครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายประมวล ศรีมา ฝ่ายบริหารไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 
(นายกเทศมนตรีฯ)  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
         (กองคลัง) 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(ปลัดเทศบาล) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบล

หนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกคน ผมนายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร 
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ขอนำเรียนญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียดดังนี้ 

 
  



 

 

 หลักการ 
 ขออนุมัติโอนตั้งรายการใหม่เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 7 

(หน่วยงานกองคลัง) 
 เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู 

จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๒,๒๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 โดยขอโอนลดงบประมาณ (กองช่าง) 
 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย

ประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณคงเหลือ 552,160 บาท โอนลด ๓๒,๒๐๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 519,960 บาท 

 โอนตั้งรายการใหม่ (กองคลัง) 
 - แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์

สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน 
๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๒,๒๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 ลำดับที่ 
10.6 

 รวมตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน ๓๒,๒๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
   เหตุผล 
   เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองหลวงมีอำนาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะ ต้องดำเนินการให้
   เป็นไปตามกฎหมาย จึงมีความจำเป็นที่จะโอนรายการตั้งใหม่ เป็นไปตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.2563 หมวด 
   4 การโอน และแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
   ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
   รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ ์ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ- 
(ประธานสภาฯ) โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กองคลัง) ให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามไหมครับ (ถ้าไม่มี) ผม
จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพ่ือให้ความเห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ ให้
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน ผู้เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง 
ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ   จำนวน  ๑0 เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
   งดออกเสียง  จำนวน  ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 



 

 

   ๔.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2567 (กองช่าง) 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(ปลัดเทศบาล) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบล

หนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่ เข้าร่วมประชุมทุกคน ผมนายเรืองฤทธิ์  พิมพบุตร 
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ขออนุญาตนำเรียนญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองช่าง) รายละเอียดดังนี้ 

   บันทึกหลักการและเหตุผล 
   เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7   
   (กองช่าง) 
   หลักการ 
   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7    
   (หน่วยงาน กองช่าง) โดยใช้งบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไป
   เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
   และขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์  ขนาด 120 ซีซีจำนวน 1 คัน ตั้งไว้ 51,400 บาท  
   รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 
   ซีซี จำนวน 1 คัน ตั้งไว้ 51,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   - ขนาดที่กำหนดเป็นปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ 

   1.กรณีขนาดต่ำกว่าซีซีที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซีที่กำหนดเป็น 
   จักรยานยนต์ขนาดที่ซีซีกำหนดไว้ 
   2.ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์ และค่าจดทะเบียน 

   3.การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

   - ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง และลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ 
   ฉบับเดือนธันวาคม 2565 

   - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 

   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28  
   พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย ประจำปีขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 15 
   ลำดับที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 

    
 
 
 



 

 

   รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 
   ซีซี จำนวน 1 คัน ตั้งไว้ 54,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   - ขนาดที่กำหนดเป็นปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ 

   1.กรณีขนาดต่ำกว่าซีซีที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซีที่กำหนดเกินกว่า 5 ซีซี 
   เป็นจักรยานยนต์ขนาดซีซีกำหนดไว้ 
   2.ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์ และค่าจดทะเบียน 

   3.การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

   - ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณ
   รายจ่ายประจำปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ฉบับเดือนธันวาคม 
   2566 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 

   - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 

   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28  
   พฤษภาคม 2564 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย ประจำปีขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566 

   ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณ
   รายจ่ายประจำปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ฉบับเดือนธันวาคม 
   2566 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566  

  เหตุผล 
                      เนื่องจาก เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2567 และตั้งงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
   และขนส่ง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์การจัดหาอุปกรณ์ และ
   ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2565  แต่เนื่องจาก สำนักงบประมาณ ได้ปรับปรุง
   บัญชีราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ฉบับเดือนธันวาคม 2566 เมื่อวันที่ 
   28 ธันวาคม 2566 ทำให้รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อน เพื่อให้การ
   บริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประ
   มาณ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
   ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและ
   แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
   ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ  
   ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
   ท้องถิ่น 

 

 



 

 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาฯ)  คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองช่าง) ให้ที่ประชุมสภาฯ
   ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัยหรือ มีข้อซักถามไหมครับ (ถ้า
   ไม่มี) ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพ่ือให้ความ เห็นชอบ ขอให้ยกมือ
   ครับ ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน ผู้เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และ
   งดออกเสียง ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ   จำนวน  ๑0 เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
   งดออกเสียง  จำนวน  ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ 

   ๔.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด-เพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2567 (กองช่าง) 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(ปลัดเทศบาล) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบล

หนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่ เข้าร่วมประชุมทุกคน ผมนายเรืองฤทธิ์  พิมพบุตร 
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ขออนุญาตนำเรียนญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนลด – เพ่ิม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองช่าง) รายละเอียดดังนี้ 

   บันทึกหลักการและเหตุผล 
   เรื่อง ขออนุมัติโอนลด-เพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กองช่าง) 
   หลักการ 
   ขออนุมัติโอนลด - เพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองช่าง เพื่อ
   พิจารณาโดยใช้งบประมาณ  ดังนี้ 
   เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณประจำปี
   งบประมาณ พ.ศ.2567 และเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล
   หนองหลวง เห็นควรโอนงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. โอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
   อุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าวัสดุอ่ืน ตั้งไว้  
   10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,000 .-บาท โอนลดจำนวน 3,200.-บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน 6,800 .-บาท 
   1.1 โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
   อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
   ขนส่ง งบประมาณ ตั้งไว้ 51,400.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 0 .-บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
   โอน 51,400.-บาท โอนเพิ่ม 3,200.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 54,600.-บาท
  
 



 

 

   เหตุผล 
   เนื่องจาก เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2567 แล้วนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหลวง ตรวจสอบงบประมาณ
   พบว่ามีงบประมาณค่าใช้จ่ายบางรายการ ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย จึงมีความจำเป็นต้องโอน
   งบประมาณเพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย เพ่ือให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
   ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
   ท้องถิ่น 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด - เพ่ิม 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองช่าง) ให้ที่ประชุมสภาฯทราบ มี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัยหรือ มีข้อซักถามไหมครับ (ถ้าไม่มี) ผม
จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพ่ือให้ความเห็นชอบ ขอให้ยกมือครับให้
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน ผู้เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง 
ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ   จำนวน  ๑0 เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
   งดออกเสียง  จำนวน ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนสมาชิสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
(ประธานสภาฯ)  ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
   ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ ฝ่ายบริหาร
   เทศบาลตำบลหนองหลวงท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ
   หรือสอบถาม ถ้ามีก็ขอเชิญได้เลยนะครับ 

นายประมวล ศรีมา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(นายกเทศมนตรีฯ) ที่ทรงเกียรติทุ กท่ าน  ท่ าน รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่ าน เลขานุการ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง และ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ผมขอนำเรียนความคืบหน้าการทำงานของฝ่ายบริหารนะ
ครับ สำหรับงบประมาณที่ผ่านสภาฯ แล้ว ๓ งบประมาณ ได้แก่ 1.เงินกู้ กสท. 2.เงินทุน
สำรองสะสม 3.เงินงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ เรื่องแรกนะครับเรื่องเงินทุนสำรองสะสมที่
ผ่านสภาแล้วนะครับมีโครงการอยู่ 14 โครงการซึ่งดำเนินเสร็จแล้ว เหลือโครงการเดียวคือ
เปลี่ยนหลังคาตลาดสด 580,000 บาท ซึ่งเป็น e-bidding ได้ผู้รับจ้างแล้วและกำลังจะ
ดำเนินการ สำหรับเงินทุนสำรองสะสมเราได้ดำเนินการเกือบครบแล้วนะครับ ต่อไปเงินกู้จาก 
กสท. นะครับ ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน อันที่หนึ่งรถตัดหน้าขุดหลังได้ดำเนินการแล้วก็คง
จะเป็นสัปดาห์หน้า อันที่ 2 รถโดยสารปรับอากาศก็ได้ผู้รับจ้างแล้ว ได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง
มาเซ็นสัญญาแล้ว อันที่ 3 รถพยาบาลได้ผู้รับจ้างแล้ว กำลังแจ้งเป็นหนังสือให้มาทำสัญญา 



 

 

เหลืออันเดียวคือรถติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ขนาดนี้อยู่ในช่วงที่จะประกาศหาผู้
รับจ้าง งบประมาณที่เราขอจาก กสท. 12,2๗๐,๐๐๐ บาท พอเราทำสัญญางบประมาณที่ขอ
กู้ก็คงไม่ถึง 12 ล้านนะครับ แล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเรากู้ยืมจริงๆจาก กสท.เป็น
จำนวนเงินเท่าไหร่ ต่อไปงบประมาณในเทศบัญญัติฯ งบลงทุน ปีงบบประมาณ 2567 มีอยู่ 
18 โครงการ โครงการแรกโครงการขยายผิวจากสี่แยกบ้านนาอ้อมซอยบ้านพ่อมาลา 
งบประมาณ 490,000 บาทนี้ก็ทำ tor กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนไฟโซล่าเซลล์ไป
วัดถ้ำนี่ยังไม่ได้ดำเนินการ หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 ซอยต่างๆ ซอยบ้านครเูหลา ซอยบ้านพ่อ
สมหาร ซอยบ้านท่านสท.ศราวุฒิ ยังไม่ดำเนินการ หมู่ 4 ถนนสายบ้านคุณโอ๋ก็ได้ดำเนินการ
แล้ว ถนน คสล.บ่อพักภายในหมู่บ้านหมู่ 5 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หมู่ 6 ถนน คสล.ข้าง
โรงเรียนชุมชัยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หมู่ 10 วางท่อหน้าบ้านท่านสท.นราวิชญ์ยังไม่
ดำเนินการ หมู่ 8 วางท่อบ่อพัก ฝั่งตรงกันข้ามบ้านท่าน สท.ศราวุฒ ิทำ tor เรียบร้อยแล้ว แต่
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง หมู่ 9 ขยายผิวขนาดนี้กำลังดำเนินการต่อจากสนามกีฬาขึ้นไปถนนด้านนึงเรา
ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะฝากท่านสมาชิกให้ไปดูด้วยครับเพราะทางขึ้นมันชันมากบ้าน
อาจารย์บุญโฮมก็พอแก้ไขได้แต่มันก็ค่อนข้างชันมากว่าจะทำยังไง หมู่ 10 วางท่อบ่อพักสาย
หน้าบ้านแม่เขียดอันนี้ก็ทำ tor เรียบร้อยแล้ว ต่อไปหมู่ 11 มี 2 โครงการ ซอยแม่ลัดดายังนะ
ครับ สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บุญทัน 4 แสนกว่าบาท ทำ tor แล้วราคากลางเรียบร้อยแล้ว ก็เหลือ
ขั้นตอนหาผู้รับจ้างต่อไป หมู่ 12 ถนนหรือซอยญาณมุนียังไม่ได้ดำเนินการ ทีนี้ส่วนกลางลาน
จอดรถที่เทศบาลนี่ยังไม่ดำเนินการและโครงการเงินต่อเติมอาคารกู้ชีพกู้ภัย  อันนี้ก็ยังไม่
ดำเนินการนะครับ แต่ก็ร่าง tor แล้ว ที่ผ่านมามีทำ tor แล้ว  8 โครงการ เหลือโครงการ
ประมาณ 10 โครงการที่ยังไม่ได้ทำ tor ก็แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อไปก็งบประมาณที่
เทศบาลตำบลหนองหลวงของบประมาณผ่านกรมส่งเสริมฯถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงปีนี้ได้ 
10,85๐,000 บาท โครงการแรกคือถนน คสล.อันนี้เราขอตลอดสายจากหมู่ 8 ไปหมู่ 5 
ความยาวประมาณ 1,600 เมตร งบประมาณ 5,200,000 บาท ขั้นตอนคือให้เราหาผู้รับ
จ้างเตรียมไว้เลย เดี๋ยวต่อไปนี้จะให้ท่านปลัดไปดูแลตรวจสอบว่าถึงข้ันตอนไหนแล้ว อันที่ 2 3 
4 ก็คือฝายน้ำล้น ฝ่ายละ 5 แสนกว่าบาทและรายการที่ 5 ลานกีฬาอเนกประสงค์อยู่ที่
โรงเรียนหนองหลวงศึกษามูลค่า 3.2 ล้านบาท สรุปตามยอดถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เรา
รอแค่บัญชีจัดสรรของสำนักงบประมาณ เดี๋ยวนี้เราได้มา 10,85๐,000 บาทนะครับ จึงขอ
แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ต่อไปเชิญท่านสุพัฒน์ฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายสุพัฒน์ สองสี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) ตำบลหนองหลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรอง

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายสุพัฒน์ สองสี สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผมมีเรื่องที่อยากฝากฝ่ายบริหารนะครับ 
เรื่องที่ 1. ชาวบ้านเดือดร้อนขอไฟฟ้าส่องสว่างซอยบ้านยายหนู ครูลำแพน อยากขอไฟซัก



 

 

หลอดสองหลอด ตรงนั้นถนนมันมืดและเพ่ือป้องกันคนไปขโมยของ ของมันเยอะ เรื่องที่ ๒ 
หนองหลวงเราตอนนี้นะครับลูกตาลมันออกเยอะ ชาวบ้านเราเขาไปเก็บเขาเห็นรถของ
ชาวบ้านตำบลอ่ืน เอารถปิ๊กอัพมีคอกมาตัดขโมยเอาเลย ก็ขอให้ทางบริหาร หาป้ายมาติดแจ้ง
ไม่ให้คนทางอ่ืนมาตัดด้วยนะครับ ให้ชาวบ้านเรามาตัดจะดีกว่านะครับ ดีกว่าคนทางอ่ืนมาตัด
ก็ฝากด้วยนะครับ เรื่องที่ 3 เรื่องที่นายกฯจะทำที่ขายของนะครับ มันใกล้จะหมดวาระแล้วนะ
ครับ ก็ขอฝากนายกฯด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ต่อไปเชิญท่านโชคเกษมฯครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายโชคเกษม หอมพันนา เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้านติดปัญหาอะไรไหม เมื่อแจ้งเข้าไปในไลน์กลุ่ม แจ้งผู้บริหาร 
(สมาชิกสภาฯเขต ๒ ) แล้วไม่ไปทำ สองสามวันก็ไม่เห็น มันไม่เป็นตามความคิดของผู้แจ้งเลย ตรงนี้ชาวบ้านเขาฝาก

มาครับ 

นายประมวล ศรีมา ขอตอบท่านโชคเกษมฯ นะครับ คือช่วงนี้รถเราเสีย ซ่อมเป็นอาทิตย์แล้ว ขอให้ท่านแจ้ง 
(นายกเทศมนตรีฯ) ชาวบ้านด้วยนะครับ ก็เรียนให้ทราบ ผมให้ท่านรองนายกฯ จดบันทึกไว้แล้วครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ต่อไปเชิญท่านบุญเพ็งฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นางบุญเพ็ง อินธิสิทธิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) หนองหลวงทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบล
   หนองหลวงท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
   ตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางบุญเพ็ง 
   อินธิสิทธิ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอฝากเรื่องพ่อจันทร ก้อนคำ ร้องเรียนมาว่าห้วยก้านเหลือง
   ตรงสะพานบ้านหนองผือ บริเวณที่นาของพ่อจันทรฯคูห้วยมันขาด เคยร้องเรียนมาหลายครั้ง
   แล้ว ก็เลยฝากให้ดิฉันมาแจ้งให้ทางบริหารเพ่ือทราบหาทางแก้ไขให้ด้วย เพราะจะถึงช่วงหน้า
   ฝนแล้วค่ะ 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม ท่าน 
(ประธานสภาฯ)  ใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือมีเรื่องที่จะสอบถามเรื่องอ่ืนๆ อีกไหมครับ (ถ้าไม่มี) การประชุมสภาฯ
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ในวันนี้ก็ได้ประชุมครบตามระเบียบ
   วาระการประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง และขอขอบ
   พระคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมสภาฯ ครับ 

ปิดประชุม  เวลา  ๑2.๕๐ น.  

 

(ลงชื่อ)                       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                 (  นายศราวุฒิ  ศรีคำ  ) 

                                                          เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
 



 

 

     (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  ( นายสุพัฒน์  สองสี ) 

                                                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 

(ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายนราวิชญ์ สายกัน ) 

                                                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 

(ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายชัยวิชิต  บุญเกื้อ ) 

                                                          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
 

(ลงชื่อ)                ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             ( นายเฉลิมชัย  ประทุมพงษ์ ) 

                                                           ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


